



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และ
"งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้าง
ความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในฐานะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดินด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จึงตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลัง
ความสามารถ จึงยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาได้ขอประกาศตนเป็น
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายนิพนธ์ นาคเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน และให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบผู้บริหารมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม มุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความถูกต้องโปร่งใส

๒. มีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา รับฟังข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียและจัดการข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม

๓. ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติราชการสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. การบริหารและกำกับดูแลการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพญาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบนพื้นฐานของความโปร่งใส ความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ

๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ทุจริตตลอดจนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๖. ปลูกฝังค่านิยม สร้างความรู้ ทักษะคติให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการ และดำเนินชีวิต ปฏิบัติราชการด้วยความไม่เลือกปฏิบัติและมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล

๗. ไม่รับของขวัญ ของรางวัลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทุกรูปแบบจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะทำการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม เจตนาในการบริหารงานดังกล่าวในนามผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ขอให้คำมั่นว่าจะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความวิริยะอุตสาหะด้วยจิตสำนึก และตระหนักในการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และประเทศชาติต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายนิพนธ์ นาคเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา